



ประกาศเจตนารมณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พวกเราเป็นสมาชิกในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ประหยัดและคุ้มค่า
๒. การใช้งบประมาณ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความดีที่อยากทำ

๑. การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไร้อทุจริต
๒. การยกย่องและส่งเสริมคนดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ ทุกประเภท ตำแหน่งและทุกสายงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม

ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา
เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคุณธรรม มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายไตรยฤทธิ์ เตมียังค์)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดคุณธรรมเป้าหมาย

รายละเอียดของคุณธรรมเป้าหมาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาถึง “ปัญหาที่ยากแค้น” และ “ความดีที่ยากทำ” เพื่อกำหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ปัญหาที่ยากแค้นร่วมกัน คือ การจัดทำและเผยแพร่คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคู่มือ/ระเบียบที่กำหนด กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆของทางราชการ ข้อกำหนดข้อสั่งการ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดทำและเผยแพร่คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคู่มือ/ระเบียบที่กำหนด ปัญหาที่ยากแค้นประการที่สอง คือ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างความรับรู้ และความเข้าใจ ร่วมกันถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีช่องทางให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน

นอกจากนี้ ความดีที่ยากทำร่วมกันประการหนึ่ง คือ การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี การปฏิญาณตน “ข้าราชการ ดีเอสไอไร้ทุจริต” เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไร้ทุจริต ตลอดจนให้บุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อธำรงไว้ซึ่งค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ประการที่สอง คือ การยกย่องและส่งเสริมคนดี ด้วยการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกระดับ ทุกประเภท ตำแหน่งและทุกสายงานได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษข้าราชการประเภททั่วไป/วิชาการอื่นๆ พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรได้เกิดความเสียสละและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น